

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, người lao động; nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính

Thực hiện Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/2/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân; Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Sở Tài chính báo cáo công tác tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, người lao động; nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 với nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản sau: Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/2/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân; Chỉ thị số 13-CT/TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Công văn số 4639/UBND-NC ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/2/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-STC ngày 04/01/2022 của Sở Tài chính về

việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; Thông báo số 46/TB-STC ngày 09/5/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La lần 1 năm 2022 liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính; với công chức trong đơn vị và đến toàn thể người lao động với nhiều hình thức phong phú như qua hệ thống ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử iOffice; qua mạng internet... đảm bảo các nội dung được triển khai, đầy đủ kịp thời. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản để tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính trên địa bàn tỉnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tính đến thời điểm báo cáo 100% công chức và người lao động Sở Tài chính được quán triệt, nắm và hiểu rõ nội dung Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/2/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân; Chỉ thị số 13-CT/TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 12 /KH-STC ngày 18/01/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính; với công chức, người lao động trong đơn vị.

- Ban hành Thông báo số 46/TB-STC ngày 09/5/2022 của Sở Tài chính về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính; với công chức, người lao động trong đơn vị (lần 1).

- Đảm bảo 100% các nội dung thông báo về tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, người lao động; công dân, tổ chức, doanh nghiệp; mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại được đăng tải kịp thời, đầy đủ

trên Trang thông tin điện tử của Sở (<https://sotaichinh.sonla.gov.vn>), đồng thời gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản cho tất cả các đơn vị có liên quan.

- Thời gian tiếp nhận ý kiến của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La và công chức, người lao động trong đơn vị từ ngày 09/5/2022 đến ngày 22/5/2022 (theo mẫu Phiếu đăng ký tham gia đối thoại).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký: Phòng tiếp công dân, số 583 - Sở Tài chính tỉnh Sơn La tại tầng 5 - Tòa nhà 09 tầng - Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Sơn La.

- Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại: 1/2 ngày bắt đầu từ 14h00" đến 17h30" ngày 27/5/2022 (chiều Thứ sáu). Địa điểm: Phòng họp số 574: Hội trường - Sở Tài chính tỉnh Sơn La tại tầng 5 - Tòa nhà 09 tầng - Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Sơn La.

Tuy nhiên, trong thời gian tiếp nhận ý kiến theo Thông báo trên, Sở Tài chính không nhận được ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc liên quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng giải quyết của Sở Tài chính và ý kiến, kiến nghị của công chức, người lao động liên quan đến chế độ chính sách được hưởng. Do đó, Sở Tài chính không tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính; với công chức, người lao động trong đơn vị 6 tháng đầu năm 2022.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.

Trên đây là Báo cáo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính; với công chức, người lao động trong đơn vị 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tài chính trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Các tổ chức chính trị - đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở Tài chính;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, TTr, VP (Hà).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trương Mạnh Thắng